

KSL-BRR รับผลบวก อินเดียเพิ่มการนำเข้า อัฟราคาน้ำตาลวงวิ

หุ้นหุ้น - ภาครัฐ "กลุ่มน้ำตาล" มาแรง จาก
ราคาน้ำตาลในตลาดโลกขยับขึ้นอีก
ระลอก เหตุอินเดียนำเข้าน้ำตาล
ดิบเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังค่าเงิน
รูปีแข็งค่า → → **อ่านหน้า 8**



KSL-BRR

(ต่อจากหน้า 1)

กตต้นทุนนำเข้าต่ำ พันธราคาน้ำตาลปีนี้ขยับเพิ่ม
เฉลี่ย 20 เซนต์ต่อปอนด์ ชู KSL-BRR รับผล
บวกเต็มเม็ดเต็มไซ้ มองน่าสะสม เคาะเป้าหมาย 5.10
บาท และ 17.00 บาท ตามลำดับ

นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ฝ่าย
วิเคราะห์มีมุมมองเป็นบวกต่อหุ้น "กลุ่มน้ำตาล"
หลังราคาน้ำตาลในตลาดโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

มาปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.25% เมื่อเทียบกับ
ราคายาเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า
โดยสาเหตุของการที่ราคาน้ำตาลปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นนั้น มาจากการที่ประเทศ
อินเดียมีการนำเข้าน้ำตาลดิบเพิ่ม
ขึ้นอย่างชัดเจน หลังค่าเงินรูปีของ
ประเทศอินเดียแข็งค่าขึ้น ซึ่งส่งผล
ให้ต้นทุนการนำเข้าน้ำตาลดิบถูกกว่า
ราคาผลิตในประเทศดังกล่าวถึง 8%

● ชี้นำ KSL นำ "ชี"

ขณะที่ในปี 2560 ทางฝ่าย
วิเคราะห์คาดว่าราคาน้ำตาลเฉลี่ยจะ
ขยับเพิ่มเป็น 19.50 เซนต์ต่อปอนด์
เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่เฉลี่ย 18.22
เซนต์ต่อปอนด์ เพราะปริมาณผลผลิต
ที่ออกสู่ตลาด (ซัพพลาย) ยังถือว่า
อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าความต้องการ
(ดีมานด์) บริโภคโดยรวม ส่งผล
ให้ปริมาณสำรองหรือสต็อกน้ำตาล
ในปี 2560 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปี
ก่อน นอกจากนี้ แนวโน้มราคาน้ำมัน
ที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 ยังกลายเป็น
ปัจจัยที่สนับสนุนให้ดีมานด์เอทานอล

ขยายตัว และยังทำให้ผู้ผลิตน้ำตาลหันไปผลิต
เอทานอลมากขึ้น จึงกลายเป็นอีกประเด็นที่ช่วย
ผลักดันให้ความต้องการ และราคาขายในตลาด
โลกขยับเพิ่ม

สำหรับหุ้นในกลุ่มดังกล่าวหลักๆ ได้แก่
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS,
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ
KSL และบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
หรือ BRR ซึ่งเบื้องต้นฝ่ายวิเคราะห์ให้คำแนะนำ
"ซื้อ" KSL โดยมีราคาเป้าหมายที่ 5.10 บาท

ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง
จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์ให้คำ
แนะนำ "ซื้อ" BRR โดยมีราคาเป้าหมายที่ 17.00
บาท หลังภาครัฐได้มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก
โครงการ SPP Hybrid Firm ขนาดกำลังการ
ผลิต 300 เมกะวัตต์ (MW) จะเป็นประโยชน์
กับ BRR และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด
(มหาชน) หรือ KSL เนื่องจากเป็นผู้ประกอบ
การที่มีโอกาสเป็นผู้ชนะมากที่สุด หากมีการเข้า
ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว

● เชียร์ BRR เคาะ-ลุยโรงไฟฟ้า

ทั้งนี้จากการประเมินศักยภาพของทั้ง 2
บริษัทล้วนมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้

เป็นอย่างดี เนื่องจาก BRR เป็นผู้ประกอบการ
ที่มีวัตถุดิบของตัวเอง ประกอบกับราคาน้ำตาล
ปัจจุบันที่อยู่ในระดับต่ำ และปริมาณการผลิตที่
คาดจะออกมาเยอะในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
โครงการ SPP Hybrid Firm ที่เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ และให้อัตราที่รับซื้อไฟฟ้าต่ำ ดังนั้น
จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่มีต้นทุนต่ำ และ
มีวัตถุดิบเป็นของตัวเอง

นอกจากนี้ ล่าสุดทางผู้บริหารของ BRR ยังได้
แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรง
ไฟฟ้า SPP Hybrid Firm จำนวนรับซื้อไฟฟารวม
300 เมกะวัตต์ (MW) ที่คาดว่าจะทรวงพลังงาน
จะสามารถออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าได้ในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2560 โดยเบื้องต้นบริษัทจะใช้โรงไฟฟ้า
ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในการเข้าลงทุนโครงการ
ดังกล่าว เพราะทาง BRR มีวัตถุดิบที่พร้อมและ
เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า แต่อาจจะมีการนำเชื้อ
เพลิงจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเสริม หากโรงไฟฟ้า
ชีวมวลไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตามกฎ
เกณฑ์ที่กระทรวงพลังงานกำหนด

จากประเด็นดังกล่าว ประกอบการพื้นฐาน
ของธุรกิจที่แข็งแกร่ง อีกทั้งฝ่ายวิเคราะห์คาด
การณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2560 จะมี
กำไรสุทธิเติบโตเป็นระดับ 600 ล้านบาท ปรับ
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 113 ล้านบาท
เป็นผลมาจากราคาน้ำตาลส่งออกเฉลี่ยของบริษัท
อยู่ที่ 22-23 เซนต์ต่อปอนด์ ปรับเพิ่มขึ้นจากปี
2559 ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 15-16 เซนต์ต่อปอนด์ ☺